
รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ 

วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๕   
ณ ห้องประชุมล าพอง ๒ และระบบออนไลน์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

 

---------------------------------------- 
 
รายนามผู้มาประชุม 
๑.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉิดฉิน  สุกปลั่ง   ประธานกรรมการ 
๒.   ดร.สนิท    จังมงคลกาล  รองประธานกรรมการ 
๓.   ดร.สุรศักดิ์    จิรวัสตร์มงคล  กรรมการ 
๔.   ดร.วิลดา    อินฉัตร   กรรมการ 
๕.   นายกิตติศักดิ ์   กาญจนครุฑ  กรรมการ 
๖.   นายพัฒนกฤช   กูลพินิจ   กรรมการ 
๗.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.กิตติคุณ  รุ่งเรือง   กรรมการ 
๘.   ดร.ไชยทัศน์    อ่ิมส าราญรัชต์  กรรมการ 
๙.   นายอิศรา    อัคคะประชา  กรรมการ 
๑๐. นายณัฐพร    วิโรจน์ปัญญาภรณ์ กรรมการ 
๑๑. นายธนพล    บุญจันทร์  กรรมการ 
๑๒. ดร.กชกร    ช านาญกิตติชัย  กรรมการและเลขานุการ 
 
รายนามผู้ไม่มาประชุม (เนื่องจากติดภารกิจ) 
๑.   นายรายินเดอร์ซิงห์   สัจจเทพ   กรรมการ 
๒.   นายสาร์รัฐ    ประกอบชาติ  กรรมการ 
๓.   ดร.สุรชัย    โสตถีวรกุล  กรรมการ 
 
รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 
๑.   รองศาสตราจารย์พัชรี  สวนแก้ว   ที่ปรึกษาของคณะกรรมการส่งเสริมฯ 
๒.   รองศาสตราจารย์ ดร.ธนภัทร  ปัจฉิมม ์   คณบดีโรงเรียนกฎหมายและการเมือง 
๓.   ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์  แสงรุ่งเรือง  คณบดีโรงเรียนการเรือน 
๔.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีณัฐ  สกุลหอม  คณบดีคณะครุศาสตร์ 
๕.   อาจารย์เธียรรัตน์    ฉัตรภัทรพล  รองคณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ 
๖.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธณิดา  พุ่มท่าอิฐ  รองคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
๗.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภุชงค์  เมนะสินธุ์  รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
๘.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชยาพล ชมชัยยา   รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
๙.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุระสิทธิ์ ทรงม้า   รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๑๐. ดร.นกุล    ฤกษ์จริจุมพล  ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา  
๑๑. นางสาวนัยรัตน์   เสมสว่าง   ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมฯ 
๑๒. นางสาวเกตุวดี   พันธุ์คุ้มเก่า  ฝ่ายเลขานุการส านักงานเลขานุการฯ 
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เริ่มประชุม เวลา  ๐๙.๓๐ น. 
 
  เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ การประชุมคณะกรรมการส่งเสริม
กิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๕ มหาวิทยาลัยก าหนดจัดการประชุม ๒ รูปแบบ 
คือ ประชุม ณ ห้องประชุมล าพอง ๒ และประชุมในระบบออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน Zoom โดยมีจ านวน
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย จ านวนทั้งหมด ๑๕ คน  ในการประชุมครั้งนี้มีกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัยที่มาประชุม ณ ห้องประชุมล าพอง ๒ จ านวน ๑๑ คน และประชุมผ่านระบบออนไลน์ จ านวน ๑ คน 
ได้แก่ ดร.วิลดา อินฉัตร ซึ่งได้แสดงตนเพ่ือเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก่อนร่วมการประชุม ซึ่งเป็นไปตาม
พระราชก าหนด ว่าด้วย การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 
และข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘  
 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
 
       วาระที ่๑.๑ มติที่ประชุมโดยย่อจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

ครั้งที่ ๙(๓๒)/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๕  
 

สรุปเรื่อง ประธานที่ประชุมน าเสนอที่ประชุมเรื่อง มติที่ประชุมโดยย่อจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย
สวนดุสิต ครั้งที่ ๙(๓๒)/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ โดยมีสาระส าคัญสรุปได้ดังนี้ 

ตามที่ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้จัดประชุมสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ ๙(๓๒)/๒๕๖๕ 
เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย มีมติอนุมัติ ให้ความเห็นชอบ และรับทราบ ในเรื่องต่าง ๆ 
โดยส านักงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ได้จัดท ามติที่ประชุมโดยย่อการประชุมดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ดังเอกสาร
ประกอบการประชุม 
 
   ประเด็นน าเสนอคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ มติที่ประชุมโดยย่อ
จากการประชุมสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ ๙(๓๒)/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕  
 
 มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
 
 สรุปเรื่อง ตามที่ ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ 
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๕  เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมล าพอง ๒ และระบบออนไลน์ 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นั้น ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดท ารายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว 
 
   ประเด็นน าเสนอคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา รับรองรายงาน
การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ 
 
 มติ  ที่ประชุม รับรอง รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ 
โดยไม่มีการแก้ไข 
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ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
 
       วาระที ่๓.๑ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

 
สรุปเรื่อง เลขานุการน าเสนอที่ประชุมเรื่อง (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ของคณะกรรมการส่งเสริม

กิจการมหาวิทยาลัย โดยมีสาระส าคัญสรุปได้ดังนี้ 
ตามที่ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ 

เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๕ ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ยุทธศาสตร์ของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย และขอให้กรรมการส่งเสริมฯ พิจารณาเพิ่มเติมข้อมูลเนื้อหารายละเอียด นั้น ในการนี้ จึงขอน าเสนอ 
(ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณา 
 

 
ยุทธศาสตร์ 

 
แนวทาง ตัวชี้วัดผลส าเร็จ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 
การจัดหาทุนการศึกษา 

๑. การจัดโครงการ/กิจกรรม หารายได้
สนับสนุนทุนการศึกษา 
๒. การจัดหาแหล่งเงินทุนสนับสนุนกองทุน
เพ่ือการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
๓. การจัดหาแหล่งงาน (สถานประกอบการ) 
และแหล่งฝึกปฏิบัติงานให้กับนักศึกษา 

- จ านวนโครงการ/กิจกรรม       
หารายได้สนับสนุนทุนการศึกษา 
- ร้อยละของจ านวนนักศึกษา      
ที่ได้รับการจัดสรรทุน 
- ร้อยละของจ านวนนักศึกษาที่มี
แหล่งท างาน/ฝึกงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
การจัดหารายได้ให้กับ
มหาวิทยาลัย 

๑. จัดหาผู้ประกอบการร่วมลงทุน (เช่าพ้ืนที่, 
งานวิจัย) 
๒. ให้การสนับสนุนหน่วยงานหารายได้ของ
มหาวิทยาลัย 
๓. เสนอแนวทาง/โครงการในการลดรายจ่าย
ของมหาวิทยาลัย (โซล่าเซล, โซล่ารูฟ) 

- จ านวนผู้ร่วมลงทุน 
 
- จ านวนหน่วยงานหารายได้ 
 
- จ านวนโครงการ/กิจกรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 
การสนับสนุนยุทธศาสตร์
ของมหาวิทยาลัย 

๑. ส่งเสริม สนับสนุน ให้มหาวิทยาลัย
ด าเนินงานได้ตามเป้าหมาย 
๒. สนับสนุนการเพ่ิมศักยภาพของนักศึกษา
ในด้านต่าง ๆ 

- จ านวนโครงการ/กิจกรรม 
 
- จ านวนโครงการ/กิจกรรม 

 
 ประเด็นน าเสนอคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ของ
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
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 ประธานแจ้งที่ประชุม นายสาร์รัฐ ประกอบชาติ กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ได้มีข้อเสนอแนะ
เพ่ิมเติมในส่วนของแนวทาง ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การจัดหาทุนการศึกษา 
 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมในส่วนของแนวทาง 

๑. ระดมทุนผ่านทางการจัดกิจกรรมใหญ่ในลักษระ Academic Expo ที่เน้นการน าเสนอ
ผลงานวิจัยและกิจกรรมทั้งของอาจารย์และนักศึกษา พร้อมทั้งแผนงาน/วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ใน ๕ ปีข้างหน้า โดยเน้นจุดแข็ง ๔ เรื่องของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้แก่  

 ๑.๑ ด้านการศึกษาปฐมวัยแบบพหุวิทยาการ 
 ๑.๒ ด้านอาหารบนรากฐานแห่งความเชี่ยวชาญด้วยการปฏิบัติ 
 ๑.๓ ด้านการพยาบาลและสุขภาวะส าหรับเด็กและผู้สูงวัย 
 ๑.๔ ด้านอุตสาหกรรมบริการด้วยมาตรฐานระดับสากล 
กลุ่มเป้าหมาย : 

๑. บริษัทเอกชนขนาดกลาง/ใหญ่ ที่มีธุรกิจเกี่ยวข้องกับจุดแข็งท้ัง ๔ จุดแข็ง 
๒. บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่ ต้องมีการด า เนินการเรื่อง  ESG 

(Environmental Social and Governance) ตามกติกาและแนวโน้มของการลงทุน 
๓. องค์กรความช่วยเหลือระหว่างประเทศ (International Donors) เช่น องค์กรภายใต้ 

UN / GIZ (เยอรมัน) / JICA หรือ JETRO (ญี่ปุ่น) เป็นต้น 
๒. ขอการสนับสนุนตรงไปยังศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ซึ่งอาจจัดเป็น Event 

ของการพบปะของศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน โดยก าหนดประเด็น/เป้าหมาย โดยอาจมี
การมอบรางวัลให้แก่ศิษย์เก่าดีเด่น หรือผู้ให้การสนับสนุนแก่มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เสนอให้ ใช้เครือข่ายศิษย์เก่า
เป็นกลไกหลักในการจัดหาแหล่งงานให้นักศึกษา และอาจพิจารณาแนวทางท าความร่วมมือกับหน่วยงาน องค์กร 
ภาครัฐและเอกชนในเรื่องนี้อีกทางหนึ่งควบคู่กันไปด้วย 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การจัดหารายได้ให้กับมหาวิทยาลัย 
 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมในส่วนแนวทาง 
 นอกจากการจัดกิจกรรมหารายได้ในรูปแบบต่าง ๆ ที่สามารถด าเนินการได้ หรือเคยด าเนินการ

มาแล้ว ขอเสนอแนะให้พิจารณารูปแบบการหารายได้ที่เป็นแนวทางระยะยาวที่ยั่งยืน เช่น การท าธุรกิจที่อาศัยจุดแข็ง
ของสินค้าหรือบริการภายใต้แบรนด์ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต การด าเนินธุรกิจในรูปแบบธุรกิจที่ส่งเสริมการพัฒนา
การศึกษา เช่น สถานรับดูแลผู้สูงอายุ สถาบันอบรมและให้การรับรองด้านวิชาชีพ ธุรกิจด้านอาหารและการท่องเที่ยว 
ซึ่งแนวทางในการท าธุรกิจอาจไม่มุ่งเน้นผลก าไรมาก หรืออาจพิจารณาร่วมลงทุนกับภาคเอกชนที่สนใจและมีอุดมการณ์
ทางธุรกิจคล้ายกัน ภายใต้การด าเนินการที่ยังเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการให้บริการการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย
เป็นหลัก รวมทั้งมีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม 

 เสนอให้มีการพิจารณาแผนการลดรายจ่ายในทุกด้าน ไม่แต่เฉพาะรายจ่ายด้านพลังงาน 
แต่ส าหรับในเรื่องการลดรายจ่ายด้านพลังงาน ยินดีรับไปพิจารณาแนวทางที่เหมาะสม และมาเสนอให้ที่ประชุม
พิจารณาเพ่ิมเติมในครั้งถัดไปได้ โดยหนึ่งในมาตรการที่ควรพิจารณาเป็นแผนเร่งด่วน คือ การติดตั้ง Solar Rooftop 



รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๕                                       ๕ | ๑๑ 
 

เพ่ือช่วยลดค่าไฟฟ้ารวมถึงการปรับเปลี่ยนและปรับปรุงอุปกรณ์ในระบบปรับอากาศ ซึ่งเป็นระบบที่ใช้พลังงานมากที่สุด 
และมีความคุ้มค่าในการลงทุนที่เหมาะสม 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสนับสนุนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 
 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมในส่วนแนวทาง 
 เสนอแนะให้ทีมจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย น าเสนอหรือก าหนดประเด็นที่ชัดเจน

ตามล าดับความส าคัญ หรือประเด็นที่ยังเป็นปัญหาหลัก เพ่ือที่จะขอการสนับสนุนจากคณะกรรมการส่งเสริม
กิจการมหาวิทยาลัย ในการช่วยสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนทางยุทธศาสตร์ให้ได้ตามเป้าหมายที่ก าหนด ทั้งนี้ 
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย จะได้พิจารณาได้ว่าจะช่วยหาแนวทางหรือวิธีการอย่างไร ภายใต้ศักยภาพ
ที่แต่ละคนมีอยู่ เพ่ือหาวิธีการสนับสนุนและช่วยเหลือเป็นเรื่อง ๆ ให้ชัดเจนตามแผนงานและเป้าหมายได้ต่อไป 
 
 มติ  ที่ประชุม ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
และข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมในส่วนของแนวทางการด าเนินงาน ทั้ง ๓ ยุทศาสตร์ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องน าเสนอเพื่อพิจารณา 
 
    ประธานที่ประชุมกล่าวเพ่ิมเติม เนื่องจากผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉิดฉิน สุกปลั่ง ประธาน
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการในคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย 
จึงถือเป็นผู้มีส่วนได้เสียและเพ่ือให้การเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ด าเนินการ
เป็นไปด้วยความเป็นธรรมและโปร่งใส ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉิดฉิน สุกปลั่ง จึงขอออกจากที่ประชุมเพ่ือให้
การเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมอบหมายให้ 
ดร.สนิท จังมงคลกาล ท าหน้าที่เป็นประธานการประชุม ในวาระการพิจารณาเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่ง
นายกสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
 
       วาระท่ี ๔.๑  การพิจารณาเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
 
          สรุปเรื่อง   ดร.สนิท จังมงคลกาล เป็นประธานที่ประชุมในระเบียบวาระที่ ๔.๑ เรื่อง การพิจารณาเสนอ
ชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 
     ด้วยนายกสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครบวาระการด ารงต าแหน่งสามปีตามมาตรา ๒๐               
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. ๒๕๕๘ ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงด าเนินการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย 
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย นายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
ว่าด้วย นายกสภามหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
     อาศัยอ านาจตามข้อ ๓ วรรคท้าย แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย นายก
สภามหาวิทยาลัย (ฉบับที ่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบกับมติที ่ประชุมคณะกรรมการสรรหานายกสภา
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๕ จึงได้ออกประกาศคณะกรรมการสรรหานายกสภา
มหาวิทยาลัย เรื่อง การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. ๒๕๖๕ สรุปสาระส าคัญดังนี้ 
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    ข้อ ๑ การได้มาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัย 
           คณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย จะด าเนินการสรรหาผู้สมควรด ารง
ต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย โดยการพิจารณาจาการเสนอชื่อ 
    ข้อ ๒ คุณสมบัติของกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
            คุณสมบัติของนายกสภามหาวิทยาลัย  
           (๑) มีคุณธรรม และจริยธรรม  
            (๒) มีความรู้ความเข้าใจในสถาบันอุดมศึกษาและการศึกษาของชาติ 
           (๓) มีความเป็นผู้น า และความสามารถในการบริหารอันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา 
                                          มหาวิทยาลัย 
           (๔) มีความสนใจและเห็นความส าคัญของการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา 
           (๕) มีสถานภาพทางสังคม ซึ่งเอ้ืออ านวยประโยชน์ต่อการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 
     (๖) สามารถอุทิศเวลาให้แก่กิจการของมหาวิทยาลัยตามสมควร 
           (๗) มีความเข้าใจในปรัชญา วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยและการพัฒนามหาวิทยาลัย  
          ตามแนวทางของมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ 
    ข้อ ๓ การเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย 
               หน่วยงานที่มีสิทธิเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลยั ประกอบด้วย 
     ๓.๑ คณะบุคคล ประกอบด้วย  
               ๓.๑.๑ สภาวิชาการ 
      ๓.๑.๒ สภาคณาจารย์และพนักงาน 
      ๓.๑.๓ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
      ๓.๑.๔ สมาคมศิษย์เก่าการเรือน-สวนดุสิต ในพระราชูปถัมภ์ฯ 
      ๓.๑.๕ ชมรมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ 
    ในการนี้ จึงขอเชิญคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย เสนอชื่อบุคคลผู้สมควรด ารง
ต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย ตามแบบเสนอชื่อ พร้อมประวัติและข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการสรรหา
เพ่ือด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย ได้ที่ผู้อ านวยการส านักงานมหาวิทยาลัย ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการ
สรรหานายกสภามหาวิทยาลัย ณ ส านักงานมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๓ ตุลาคม - ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. 
 
    ประเด็นน าเสนอคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา เสนอชื่อผู้สมควร
ด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
 
 การพิจารณา ผลการพิจารณาเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย นายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย 
นายกสภามหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ ประธานได้ออกจากที่ประชุม มอบให้รองประธานด าเนินการ
ในวาระนี้แทน มีผู้เสนอชื่อจ านวน ๑ ท่าน คือ นายถนอม อินทรก าเนิด จากการลงคะแนนที่ประชุมพิจารณา
ออกเสียงลงคะแนนโดยเปิดเผย โดยรองประธานส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ท าหน้าที่ประธานที่ประชุมสอบถาม
กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยว่าท่านใดเห็นชอบ ซึ่งกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยยกมือเห็นชอบ
ทั้งผู้ที่อยู่ในห้องประชุมและผู้เข้าร่วมประชุมออนไลน์ ซึ่งใช้ระบบถ่ายทอดทั้งภาพและเสียง  ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์
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จ านวน ๑๒ คะแนน พิจารณาเสนอชื่อ นายถนอม อินทรก าเนิด เป็นผู้สมควรด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ 
 ทั้งนี้ ที่ประชุมมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ จัดท าแบบเสนอชื่อพร้อมประวัติและข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อ
เข้ารับการสรรหาเพ่ือด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต และลงนามการเสนอชื่อบุคคล พร้อมทั้งแจ้ง
ไปยังเลขานุการคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย ต่อไป 
 
 มติ ที่ประชุม ให้ความเห็นชอบ เสนอชื่อ นายถนอม อินทรก าเนิด เป็นผู้สมควรเข้ารับการสรรหาเพ่ือด ารง
ต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต  
 
       วาระที ่๔.๒ พิจารณาการจัดกิจกรรมโครงการพัฒนานักศึกษา  

 
สรุปเรื่อง เลขานุการน าเสนอที่ประชุมเรื่อง พิจารณาการจัดกิจกรรมโครงการพัฒนานักศึกษา 

โดยมีสาระส าคัญสรุปได้ดังนี้ 
   ตามที่ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ 
๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๕ ได้รับนโยบายและแนวทางการด าเนินงานจากอธิการบดี โดยให้คณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย ร่วมกันหารือและระดมความคิดในการจัดกิจกรรม/โครงการ ลักษณะถ่ายทอดความรู้ หรือการฝึก
ปฏิบัติเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักศึกษา นั้น 

ในการนี้ เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย จึงได้เรียนเชิญคณบดี ผู้แทน
คณะ และผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา เข้าร่วมประชุมเพ่ือระดมความคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
คุณภาพนักศึกษา โดยมีรายนามดังต่อไปนี้ 

๑. รองศาสตราจารย์ ดร.ธนภัทร ปัจฉิมม์ คณบดีโรงเรียนกฎหมายและการเมือง 
๒. ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน 
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีณัฐ สกุลหอม คณบดีคณะครุศาสตร์ 
๔. อาจารย์เธียรรัตน์ ฉัตรภัทรพล  รองคณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ 
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธณิดา พุ่มท่าอิฐ  รองคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภุชงค์ เมนะสินธุ์ รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชยาพล ชมชัยยา  รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุระสิทธิ์ ทรงม้า รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๙. ดร.นกุล ฤกษ์จริจุมพล   ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา 
 
ประเด็นน าเสนอคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา การจัดกิจกรรม

โครงการพัฒนานักศึกษา 
 
 ประธานที่ประชุมเสนอแนวคิดในการจัดกิจกรรมโครงการพัฒนานักศึกษาและกิจกรรมจัดหารายได้ 
เพ่ือสนับสนุนการศึกษา ควรเป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย คณาจารย์ และนักศึกษา โดยมีคณะหรือหน่วยงาน
เป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรม และคณะกรรมการให้การสนับสนุนการด าเนินงานตามความเหมาะสม จึงขอความคิดเห็น
จากผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา และคณบดี ในการจัดกิจกรรมควรด าเนินการในลักษณะใด  
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 คณบดี ผู้แทนคณะ และผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา ได้เสนอเสนอแนวทางการจัดกิจกรรมโครงการ
พัฒนานักศึกษา และกิจกรรมจัดหาทุนที่เหมาะสม และกิจกรรมที่หน่วยงานได้ด าเนินการ โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 
 
 ด้านวิชาการ 

- การจัดประชุมสัมมนาวิชาการ  
- การน าเสนอผลงานทางวิชาการ  
- การจัดอบรมหรือการบรรยายทางด้านวิชาการ  
- การพัฒนาหลักสูตรเพ่ือจัดอบรม 
- การจัดทอล์คโชว ์
- การจัดกิจกรรมค่ายอาสา 
- การจัดกิจกรรมคืนสู่เหย้า  
- โครงการบริการวิชาการหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ให้การดูแล 
- การจัดเวทีเสวนาให้แก่ผู้ประกอบการด้านการบริการและการท่องเที่ยว 
 

 ด้านกีฬา  
- การจัดวิ่ง-เดินการกุศล  
- การจัดโบว์ลิ่งการกุศล 
- การจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา 

 

ด้านอื่น ๆ  
- การจัดเทศน์มหาชาติ 
- การจัดฟังเทศน์  
- การจัดคอนเสิร์ตเพื่อการกุศล  
- การจัดงานกาลา่ดินเนอร์ 

 
 การพิจารณา ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะดังนี้ 

๑. การจัดกิจกรรมระดมทุนควรเป็นการจัดกิจกรรมระยะยาวหรือแบบถาวร 
๒. โรงเรียนการเรือน ควรจัดโครงการที่ปรึกษาให้กับสถานประกอบการที่เปิดโรงเรียนสอนการท าอาหาร 
๓. จัดท าหลักสูตรการอบรมระยะสั้น โดยเป็นหลักสูตรที่มีการพัฒนาร่วมกันระหว่างคณะ/โรงเรียน และ

ประชาสัมพันธ์ให้เครือข่ายเข้าร่วมการอบรม 
๔. ควรให้สมาคมศิษย์เก่ามีความเข้มแข็ง และมีส่วนร่วมในการระดมทุนการศึกษา หรือขับเคลื่อน

กิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย 
๕. ควรจัดพ้ืนที่ให้นักศึกษาได้จัดกิจกรรมร่วมกัน เช่น กิจการด้านกีฬาและดนตรี 
๖. ควรจัดค่ายอบรมภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาเพ่ือเตรียมความพร้อมและเพ่ิมศักยภาพด้าน

ภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา 
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ประธานแจ้งที่ประชุมกิจกรรมที่คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย สามารถด าเนินการร่วมกับ
มหาวิทยาลัย คือ การจัดงานเทศน์มหาชาติ การเดินวิ่งการกุศล  โครงการวิชาการจัดร่วมกับคณะหรือเชิญวิทยากร
ร่วมเสวนามีการจัดงานกาล่าดินเนอร์ เพ่ือจ าหน่ายบัตรและอาหาร 

ทั้งนี้  ขอความอนุเคราะห์กองพัฒนานักศึกษาพิจารณากิจกรรมใดที่สามารถด าเนินการได้ทันที 
นอกเหนือจากการจัดงานเทศน์มหาชาติ 
 

ประธานที่ประชุม ขอให้คณบดีหรือผู้แทนคณะติดตามดูแลนักศึกษา หากมีปัญหาขอให้เรียงล าดับความ
จ าเป็นเร่งด่วน เพ่ือเป็นข้อมูลในการให้ความช่วยเหลือนักศึกษาต่อไป  
 
 มติ  ที่ประชุม ให้ความเห็นชอบ การจัดกิจกรรมโครงการพัฒนานักศึกษา โดยมอบหมายให้กองพัฒนา
นักศึกษา พิจารณาการจัดกิจกรรมโครงการ 
 
       วาระที ่๔.๓ การประชุมสัมมนาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ครั้งที่ ๗  

 
สรุปเรื่อง เลขานุการน าเสนอที่ประชุมเรื่อง การประชุมสัมมนาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ

มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ครั้งที่ ๗ โดยมีสาระส าคัญสรุปได้ดังนี้ 
  ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีร่วมกับคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

ราชภัฏอุดรธานี ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพการประชุมสัมมนาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ 
ครั้งที่ ๗ ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในบทบาทของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยและเป็นการสร้างเครือข่ายคณะกรรมการ
ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยในระดับประเทศ 

  ในการนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ขอเชิญคณะกรรมการส่งเสริมเข้าร่วมประชุม   
ในวันที่ ๒๔-๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ตามหนังสือที่ อว ๐๖๒๒/ว ๒๐๑๕ 
ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕ ขอเชิญร่วมประชุมสัมมนาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ 
ครั้งที่ ๗ 
 
   ประเด็นน าเสนอคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา การประชุมสัมมนา
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
 
 การพิจารณา ที่ประชุมเสนอ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉิดฉิน สุกปลั่ง และรองศาสตราจารย์พัชรี สวนแก้ว 
เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมสัมมนาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ครั้งที่ ๗  
  
 มติ  ที่ประชุม ให้ความเห็นชอบ การประชุมสัมมนาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ 
ครั้งที่ ๗ 
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ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องน าเสนอเพื่อทราบ  
          
      วาระท่ี ๕.๑  กิจกรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
 
 สรุปเรื่อง นายณัฐพร วิโรจน์ปัญญาภรณ์ ประธานสภานักศึกษา และนายธนพล บุญจันทร์ นายกองค์การ
นักศึกษาน าเสนอกิจกรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต  ที่ได้ด าเนินการ ได้แก่ เรื่อง Activity of The SDU 
“สวนดุสิตจิตอาสา”, “ขยะ ไม่ แขยง”, การประกวดร้องเพลง  ส าหรับด้านการเรียนการสอน นักศึกษาจะพบปัญหา
เรื่องสัญญาณ Wi-Fi ของมหาวิทยาลัย ล่าช้า สะดุด บางครั้งไม่มีสัญญาณ Wi-Fi ตรงบริเวณอาคารครุศาสตร์ และ
อาคาร ๓๒  

ทั้งนี้ รองศาสตราจารย์พัชรี สวนแก้ว รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา จะแจ้งไปยัง
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อด าเนินการปรับปรุงแก้ไข 
     
   รองศาสตราจารย์พัชรี สวนแก้ว  ที่ปรึกษาของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
แจ้งที่ประชุมทราบเรื่อง การจัดประชุมสัมมนาผู้น านักศึกษาของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต (มหาวิทยาลัยส วนดุสิต 
วิทยาเขต ศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้ง และคณะ) โดยกองพัฒนานักศึกษา ในวันที่ ๑๖-๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 
ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี 
 
 มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ  
 
       วาระท่ี ๖.๑ ก าหนดการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งต่อไป 
 
 สรุปเรื่อง ก าหนดการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ ในวัน
พฤหัสบดีที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมล าพอง ๒ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
แต่เนื่องจากวันที่ ๑๖ – ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบก าหนดให้เป็นวันหยุด 
ราชการเป็นกรณีพิเศษ จึงขอหารือที่ประชุมในการก าหนดวันประชุมครั้งต่อไป เป็นวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕  
 
   ประเด็นน าเสนอคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ ก าหนดการประชุม
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยครั้งต่อไป 
 
 ที่ประชุมมีมติให้การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ เป็นวันอังคารที่ 
๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี  
 
 มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
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